

**BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5136** /BTNMT-TNN

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐOÀN NGUYỄN THÙY TRANG

Hà Nội, ngày **25** tháng 11 năm 2015

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Kính gửi: Đại biểu Quốc hội Đoàn Nguyễn Thùy Trang  
(Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh)

Kính chuyển: .....  
.....  
.....

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 116/PC-VPQH ngày 20/11/2015 của Văn phòng Quốc hội về việc chất vấn của Đại biểu với nội dung như sau:

*“Vừa qua, Công ty cổ phần đầu tư kiến trúc – xây dựng Toàn Thịnh Phát triển khai khu đô thị Pegasus Residence với dự án có phần diện tích lấn sông Đồng Nai lên đến hơn 77.200 m<sup>2</sup> gây ra nhiều phản ứng trong dư luận, nhất là các nhà nghiên cứu về môi trường. Dự luận đặc biệt lo ngại tác động của dự án Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông (thuộc khu đô thị Pegasus Residence) này sẽ gây ra xói lở, chắn dòng chảy, ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Đồng Nai và vấn đề thoát lũ của lưu vực sông.*

*Tháng 6/2015, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án trên để làm cơ sở xử lý dự án. Tuy nhiên, cho đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về vấn đề này. Xin hỏi Bộ trưởng:*

- 1. Vì sao có sự chậm trễ trong việc kết luận chính thức về ĐTM và tác động của dự án trên.*
- 2. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường khi để xảy ra việc lấp sông, kênh rạch ở các địa phương.*
- 3. Giải pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường sắp tới như thế nào để không còn xảy ra tình trạng tương tự”.*

Vấn đề Đại biểu chất vấn, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:

1. Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai thuộc phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do Công ty cổ phần đầu tư - kiến trúc - xây dựng Toàn Thịnh Phát làm chủ đầu tư. Từ ngày 27 tháng 3 năm 2015 Dự án đã dừng thi công và hiện nay vẫn đang tiếp tục dừng thi công.

Ngày 17 tháng 6 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Đồng Nai xử lý các nội dung liên quan đến Dự án (Văn bản số 4520/VPCP-KTN). Trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, thẩm định lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án, đặc biệt là các tác động của Dự án tới dòng chảy sông Đồng Nai như vấn đề thoát lũ, lưu thông dòng chảy, xói, bồi, sạt lở lòng, bờ, bãi sông và chất lượng nước sông Đồng Nai.

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập

Hội đồng thẩm định lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án bao gồm 19 thành viên Hội đồng là các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực tài nguyên nước, thủy văn, bùn cát, môi trường, chính trị sông.

Ngày 08/9/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng kiểm tra báo cáo ĐTM của dự án, trong đó trọng tâm là vấn đề tác động của dự án đến dòng chảy sông Đồng Nai. Ý kiến chung của các thành viên Hội đồng đều cho rằng tài liệu cơ bản đưa vào nghiên cứu, tính toán là các số liệu cũ, chưa đầy đủ, không đồng bộ, thiếu số liệu về bùn cát; kiểm nghiệm, hiệu chỉnh mô hình chưa chính xác. Vì vậy, với số liệu của tài liệu nghiên cứu là chưa đủ cơ sở để đánh giá tác động của Dự án đến dòng chảy sông Đồng Nai, nhất là vấn đề biến hình lòng sông. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án dựa trên các số liệu Đánh giá tác động dòng chảy thực hiện năm 2008, có bổ sung nhưng không đồng bộ, không cập nhật; các kết quả tính toán đưa ra nhận định trên cơ sở số liệu đầu vào không đủ, việc kiểm nghiệm, hiệu chỉnh mô hình chưa chính xác. Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đặc biệt là những nội dung về vấn đề thoát lũ, lưu thông dòng chảy, xói, bồi, sạt lở lòng bờ bãi sông, chất lượng nước sông chưa định lượng cụ thể được các tác động, chưa đủ cơ sở khoa học để triển khai Dự án. Đây là vấn đề khó khăn, phức tạp. Để có thể đưa ra quyết định khoa học chính xác, khách quan, cần có các đơn vị tư vấn tính toán bổ sung và trình Hội đồng xem xét sau khi hoàn thành.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả kiểm tra báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án, ngày 16/10/2015 tại Văn bản số 8470/VPCP-KTN, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Hội đồng thẩm định khẩn trương lựa chọn các đơn vị tư vấn đủ năng lực, uy tín để thực hiện nghiên cứu, đánh giá bổ sung, định lượng các tác động của Dự án nhằm bảo đảm tính độc lập, khách quan. Sau khi các đơn vị tư vấn hoàn thành, Hội đồng thẩm định tiếp tục xem xét, đề xuất phương án giải quyết cụ thể của Dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Hội đồng lựa chọn các đơn vị tư vấn có đủ uy tín, năng lực gồm:

- Viện Thủy văn Môi trường và Biến đổi khí hậu thuộc Trường Đại học Thủy lợi thực hiện tính toán, đánh giá bổ sung các vấn đề về thoát lũ, lưu thông dòng chảy, xói, bồi, sạt lở lòng, bờ, bãi sông và chất lượng sông Đồng Nai.

- Viện Sinh thái học Miền Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam thực hiện đánh giá bổ sung các vấn đề về hệ sinh thái, thảm thực vật khi triển khai Dự án.

Các đơn vị nêu trên đang khẩn trương triển khai các công việc khảo sát, bổ sung số liệu ngoài thực địa và nghiên cứu, bổ sung, cập nhật các mô hình tính toán. Sau khi có kết quả chính thức, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét, đề xuất phương án xử lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết luận chính thức về Dự án nêu trên.

2. Mặc dù theo quy định của hệ thống pháp luật về tài nguyên nước, những vấn đề về quản lý, bảo vệ sông, suối và việc thực hiện các biện pháp bảo đảm sự lưu

thông của dòng chảy, phòng, chống sạt, lở bờ sông trên địa bàn đã được phân cấp cho các địa phương thực hiện. Tuy nhiên, với trách nhiệm là cơ quan được Chính phủ giao quản lý nhà nước về tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa theo dõi, đôn đốc kịp thời các địa phương thực hiện chặt chẽ các quy định về quản lý, bảo vệ các dòng sông và chưa hoàn thiện cơ chế điều phối, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước trên lưu vực sông liên tỉnh.

Thực tế là trước năm 2012, pháp luật về quản lý, bảo vệ các dòng sông... còn nhiều khoảng trống và chưa được quy định cụ thể, rõ ràng. Khắc phục tình trạng đó, Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã bổ sung nhiều cơ chế, biện pháp mới quản lý để bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy, phòng, chống sạt lở bờ sông nhằm tăng cường công tác quản lý và bảo vệ các dòng sông như: lập hành lang bảo vệ sông, suối; kiểm soát các hoạt động có nguy cơ gây sạt lở, làm mất ổn định lòng, bờ, bãi sông... và cơ chế điều phối, giám sát các hoạt động về tài nguyên nước trên phạm vi toàn lưu vực sông.

Để hạn chế, khắc phục tình trạng như Dự án nêu trên, trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung thực hiện các giải pháp sau:

- Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương khẩn trương triển khai lập, công bố hành lang bảo vệ nguồn nước, bao gồm cả các sông suối, và quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước, phòng chống san, lấp, lấn chiếm sông, suối.

- Nghiên cứu, xây dựng các quy định cụ thể để tăng cường các biện pháp bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, phòng chống sạt lở bờ sông, bảo đảm sự lưu thông của dòng dòng chảy.

- Thành lập các Ủy ban lưu vực sông liên tỉnh để tăng cường cơ chế điều phối, giám sát việc khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, môi trường lưu vực sông theo quy định của Luật Tài nguyên nước và Luật Bảo vệ môi trường; khắc phục những hạn chế, bất cập của các mô hình tổ chức trên lưu vực sông hiện nay; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên nước, quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường lưu vực sông. Theo đó các việc xem xét, quyết định các dự án ven sông hoặc có tác động đến các dòng sông sẽ phải được Ủy ban lưu vực sông đó thông qua trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường về vấn đề Đại biểu quan tâm. Bộ Tài nguyên và Môi trường chân thành cảm ơn và chúc Đại biểu mạnh khỏe./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trường Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh;
- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Công tác Đại biểu, Văn phòng Quốc hội;
- Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai;
- Lưu: VT, VP(TH), PC, TNN.

